

# BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp truyền thông chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2023 - 2026

14:21 11/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 10/11, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2023 - 2026. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang chủ trì buổi lễ.**



*Quang cảnh Lễ ký kết*

Tham dự lễ ký kết, về phía BHXH Việt Nam có: Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH; các Phó Tổng Giám đốc: Trần Đình Liệu, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Đức Hòa; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc. Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có các Phó Tổng Giám đốc: Đỗ Thanh Hải, Đỗ Đức Hoàng; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam đã trình bày tóm tắt về kết quả thực hiện chương trình phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa 2 cơ quan giai đoạn 2015 - 2020. Theo đó,

triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp số 899/Ctr-BHXH-THVN ngày 20/3/2015, các đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam luôn xác định công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng nội dung các chương trình, tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng tuyên truyền về BHXH, BHYT, ưu tiên các khung giờ thu hút nhiều khán thính giả.

Giai đoạn 2015-2023, với sự vào cuộc tích cực của đội ngũ phóng viên, biên tập Đài Truyền hình Việt Nam tại Hà Nội và các Trung tâm Truyền hình khu vực, các thông tin về hoạt động tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của ngành BHXH Việt Nam, những vấn đề phát sinh từ cơ sở... luôn được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, sâu sát, chất lượng và hiệu quả với hơn 2.000 tin, phóng sự, chương trình giao lưu, tọa đàm, đối thoại... tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về BHXH, BHYT; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động về trách nhiệm đóng BHXH, BHYT cho người lao động.

Với vị thế là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, các tin, phóng sự, chương trình, tọa đàm, tiểu phẩm,... tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT qua các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam có độ bao phủ cả chiều rộng và chiều sâu. Các tin, bài tuyên truyền về BHXH, BHYT đã và đang lan tỏa khắp các vùng miền của đất nước, với nội dung thông tin mang tính định hướng cao, đã giúp cho các khán thính giả hiểu rõ hơn về sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, lợi ích của BHXH, BHYT, góp phần tạo sự đồng thuận và ủng hộ của dư luận xã hội, người dân trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên toàn quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ về vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thông tin những kết quả ấn tượng trong thực hiện các chính sách này thời gian qua với diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng tăng cao, đặc biệt là BHXH tự nguyện với sự tăng trưởng đột phá; quyền lợi người tham gia được đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, những kết quả đó có sự đóng tích cực, to lớn của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ ngành BHXH Việt Nam một cách chủ động, tích cực trong suốt thời gian qua.

“Với thế mạnh của một cơ quan truyền thông quốc gia đa phương tiện, cùng mối quan hệ truyền

thống gắn kết bền chặt bền chặt chúng ta đã tạo dựng được trong giai đoạn 2015-2023, với sự tâm huyết và trách nhiệm, tôi tin tưởng rằng Đài Truyền hình Việt Nam sẽ luôn dành sự quan tâm, ưu tiên tuyên truyền tốt những nội dung mà hai bên ký kết tại Chương trình phối hợp truyền thông chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2023-2026 ngày hôm nay” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nói; đồng thời tin tưởng, chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan sẽ tiếp tục được triển khai thành công, mang lại hiệu quả cao trong công tác truyền thông chính sách, góp phần mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước.



*Hai bên thống nhất nâng cao chất lượng truyền thông về chính sách BHXH, BHYT.*

Ông Quang chia sẻ, là hai cơ quan thuộc Chính phủ nên việc truyền thông trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ chung của BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Việc ký quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan đã giúp cho nhiệm vụ này thêm hiệu quả. Thông tin về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, các chính sách về an sinh xã hội đã được quảng bá rộng rãi trên các kênh truyền thông của Đài Truyền hình Việt Nam. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với các nội dung, hình thức ngày càng phong phú, hấp dẫn, đổi mới, nhất là trên nền tảng số, mạng xã hội...

Chương trình phối hợp được xây dựng với những mục tiêu, nội dung phối hợp rất rõ ràng nhằm cụ thể hoá quan điểm của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 20-

NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới và các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ... tiếp nối sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả giữa hai cơ quan giai đoạn 2015-2023, đồng thời giải quyết những phát sinh đòi hỏi từ thực tiễn hiện nay.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bhxxh-viet-nam-va-dai-truyen-hinh-viet-nam-phoi-hop-truyen-thong-chinh-sach-bhxxh-bhyt-giai-doan-2023-2026>